



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบรางวัลสหกรณ์นักเรียนดีเด่นในเขตกรุงเทพมหานคร เร่งปลูกฝังรากฐานทางความคิดให้เด็กรู้จักการออม พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554 และมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครและโล่รางวัลโครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการขยายผลการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนไปยังโรงเรียนต่างๆ โดยร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 แนะนำส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 11 โรงเรียน โดยในปีนี้ได้จัดโครงการ “การประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 3” รวมทั้งจัดการประกวดสุดยอดสหกรณ์ส่งเสริมการออม และการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นที่ดำเนินการบนพื้นฐานอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์อย่างแท้จริง มีธรรมาภิบาลและได้มาตรฐานสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างแก่สหกรณ์อื่น

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทราวาส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดสิตาราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ และโรงเรียนพรหมราชูฏารังสรรค์ ส่วนสหกรณ์ที่ได้รับเกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2554 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ ประจำปี 2554 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

นายจิตรกร กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างนิสัยการออม เป็นสิ่งที่ต้องสร้างตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งตรงกับอุดมการณ์ของสหกรณ์ ที่เน้นเรื่องการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งการออมเป็นการช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองอย่างหนึ่ง ส่วนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการช่วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ 1 การช่วยทางความคิด การระดมสมอง 2 การช่วยลงแรงกันทำกิจกรรมของสหกรณ์ 3 ช่วยด้านกำลังทรัพย์ นำเงินมาออมกับสหกรณ์

การออมจะทำให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีต้นทุนต่ำ ถ้าสหกรณ์กู้เงินจากภายนอกมาดำเนินธุรกิจ ต้องเสียดอกเบี้ย ส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การออมเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างคน เป็นรากฐานที่สอนให้คนรู้จักพึ่งพาตนเอง และสร้างสังคมที่รู้จักการแบ่งปันในหมู่คณะ

“ เรื่องการออม เราส่งเสริมแก่ประชาชนทุกระดับ แม้แต่เด็กนักเรียน ซึ่งบางโรงเรียนมีเงินออมในหลักล้าน โดยเฉพาะระบบสหกรณ์ปัจจุบันมีเงินฝากในระบบ 900,000 ล้านบาท เป็นสิ่งที่ขบวนการสหกรณ์ได้สร้างมากกว่า 95 ปี เมื่อก่อนสหกรณ์ต้องใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐมาดำเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบันเราใช้เงินภายในระบบสหกรณ์เอง กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขยายการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์และการออมแก่เยาวชน ทั้งโรงเรียนตชด และสพฐ. และโรงเรียนในสังกัดกทม. เนื่องจากวิธีการสหกรณ์ เชื่อมั่นในความเป็นคนที่มีคุณธรรม และจะสอนให้เด็กรู้จักการพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น รักหมู่คณะ รักสังคม รักวัฒนธรรม สอนเรื่องประชาธิปไตย ให้ความสำคัญกับคน ทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกคณะกรรมการเข้ามาบริหารสหกรณ์ หนึ่งคนหนึ่งเสียง สิ่งเหล่านี้จะสอนให้เยาวชนได้ยึดเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว